



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักอนามัย (กองสุขภาพอาหาร โทร.๐ ๒๐๓๕ ๑๘๖๑ - ๒ ต่อ ๓ โทรสาร ต่อ ๕)

ที่ กท ๐๗๑๔/๕๕๓๓

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับ  
อนุญาต จำนวน ๕๕ จุด ๑๔ สำนักงานเขต

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนางานสุขภาพอาหาร  
ริมบาทวิถีในพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สำนักอนามัย พิจารณากำหนด  
แนวทางการพัฒนางานสุขภาพอาหารริมบาทวิถีของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับอนุญาต  
จำนวน ๕๕ จุด ๑๔ สำนักงานเขต ซึ่งสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจ ได้ร่วมจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน  
พัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีฯ โดยสำนักอนามัยได้จัดประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนการดำเนินงานพัฒนา  
สุขภาพอาหารริมบาทวิถีฯ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชาติรี วัฒนเขจร) เป็นประธาน  
การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต  
(ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) จำนวน ๑๔ สำนักงานเขต ทั้งนี้ สำนักอนามัย ได้นำ  
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับแก้ไข พร้อมทั้งนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีฯ  
และนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบแล้ว นั้น

สำนักอนามัย จึงขอส่งสำเนาหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท ๐๗๑๔/๓๗๘๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม  
๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถี  
ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๕๕ จุด ๑๔ สำนักงานเขต เพื่อพิจารณา  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยนุช แก้วคำรอด  
ตำแหน่งนักวิชาการสุขภาพชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๖๕ ๒๓๑๗ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางทวีพร ไชตินุชิต)

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย

เอกสารแนบหนังสือขอส่งแผนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีของกรุงเทพมหานคร  
ในพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๕๕ จุด ๑๔ สำนักงานเขต

๑. หนังสือสำนักอนามัย ที่ กท ๐๗๑๔/๓๗๘๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร



๒. รายงานการประชุม (ร่าง) แผนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีฯ



๓. แผนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีฯ



๔. แบบตรวจประเมินตามข้อปฏิบัติการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร  
(สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ) แบบ Checklist



๕. แบบตรวจประเมินตามข้อปฏิบัติการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร  
(สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ) แบบ Google form

